

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
131	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน ก้านเหลือง (เสนอโดยชุมชน ร.ร.บ้าน ก้านเหลือง 1,2,3)	- เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า 3 ปี ในเขตบริการ ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับอนุบาลปีที่ 1 - 3 - เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่อยู่ในเขตบริการให้มีสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี	- ปรับปรุง ตกแต่งและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 1 แห่ง	300,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง	- เด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า 3 ปี ในเขตบริการได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับอนุบาลปีที่ 1 - 3 - ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่อยู่ในเขตบริการ ได้มีสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
132	โครงการหนุนน้อมรักการออม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญในการประหยัดอดออม และสร้างวินัยในการใช้เงิน	- จัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคาร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินที่ถูกวิธี ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมอบรม 300 คน	20,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- นักเรียนร้อยละ 80 รู้วิธีการออมเงินและมีวินัยในการใช้เงิน	- นักเรียนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการประหยัดอดออม และสร้างวินัยในการใช้เงิน	- ศพด.วัดใต้ฯ สำนักการศึกษา
133	โครงการพัฒนาการเรียนรู้อบรมครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	- เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น	- จัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการด้านสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเองจากกระดาษเหลือใช้ - จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยมีครูเข้าร่วมอบรม 18 คน จำนวน 2 วัน	30,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ครูที่เข้าร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 80	- ครูมีความรู้ความสามารถ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น	- ศพด.วัดใต้ฯ สำนักการศึกษา